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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2566 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  10 

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 

รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 
6. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 15 

1. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
2. ผู้ชวยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  
3. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื ่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

ไม่มี 
 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 30 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที ่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ในส่วนของค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    ใช้
งบประมาณไปแล้วร้อยละ 60 ซึ่งคงเหลือเวลาบริหารงบประมาณอีก 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอ ดังนั้น ในช่วง
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เดือนกรกฎาคม 2566 อาจจะต้องขอโยกงบประมาณจากหมวดอ่ืนมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/rp0nw  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่าในส่วนงบประมาณเงินรายได้กลางปีที ่ผ่านความ
เห็นชอบของกรรมการประจ าคณะ ไม่มีรายการครุภัณฑ์  แต่ภายหลังปรากฏว่า มีรายการครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ซึ่ง
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ขอให้เป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคราวถัดไป 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.3 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการที่เห็นชอบในรอบเดือนที่ผ่านมา 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องที่เวียนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะรับรอง

ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 4 เรื่องคือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/m2nco 10 

1) รับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2565  จ านวน 2 ราย 

 2) รับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 9 ราย 

 3) เห็นชอบให้ Prof. Dr.Samuel Buff สมัครรับทุน KKU Inbound Visiting 2023 15 

 4) เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ราณี ซิงห์ สมัครรับทุน KKU Outbound Visiting 2023 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 รายงานความก้าวหน้าการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี ได้รายงาน20 

ความก้าวหน้าการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งต้องรายงานทุกไตรมาส รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/d3o9j 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 25 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวัน 
ที่ 20 เมษายน 2566  
  ที่ประชุม เห็นชอบให้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รับรองในคราวประชุมครั้งหน้า  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 
 
 
 

https://kku.world/rp0nw
https://kku.world/m2nco
https://kku.world/d3o9j
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ความคืบหน้า Application และเงินบริจาค 
  VM Application  

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้า ว่าระบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านสัตวแพทย์ (KVAC) ผู้พัฒนาระบบไม่สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามที่ประธานฝ่ายลงทะเบียน 5 

KVAC ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด จึงได้เปลี่ยนไปใช้ Google Form ในการด าเนินการแทน  
แอพพลิเคชันป้องกันรักษาโรคลัมปิสกินในโค 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้า ว่าด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ

ทดลองใช้งานโดย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ควรจะมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเพ่ือประเมิน10 

ความคุ้มค่าของการลงทุนพัฒนา 
  ระบบซอฟแวร์การบันทึกข้อมูลประจ าฟาร์ม 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าว่าอยู่ในระหว่างผู้พัฒนาระบบก าลังด าเนินการ    
ซึ่งเมื่อสิ้นสุดก าหนดตามสัญญาแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็จะมีค่าปรับซึ่งได้ก าหนดไว้ในขอบเขตงานแล้ว 

เงินบริจาค 15 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่เอกชนสนับสนุนเพื่อจัดท าแอพพลิเคชัน โดยโอน
งบประมาณเข้าบัญขีเงินรายได้คณะแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้พัฒนาระบบต่างๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ควรจะมีการรายงานผลการด าเนินการแต่ละแอพพลิเคชัน 
รวมทั้งเงินบริจาคท่ีสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชันให้บุคลากรทราบด้วย  

 ทั้งนี ้ ได้เสนอให้บันทึกรายนามและจ านวนเงินที่สนับสนุนการจัดท าแอพพลิเคชันทั ้งหมด         20 

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  และให้ท าหนังสือถึงผู้บริจาคเพ่ือเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.2 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  ประธาน แจ้งความคืบหน้าของการจัดตั ้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ว่าตามที ่คณะได้ขอตั้ง25 

งบประมาณจัดซื ้อที ่ด ินของเอกชน (บริเวณบ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น)                        
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะขอผ่อนช าระคืนเป็นรายปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 4.8 ล้านบาท ในส่วนของ
การส ารวจแหล่งน ้าใต้ดินนั้น ส านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้เข้าส ารวจพื้นที่ พบว่ามีจุดที่จะสามารถ
เจาะน ้าบาดาลได้ จ านวน 20 จุด โดยมีความลึกในการขุดเจาะประมาณ 40 เมตร  ซึ่งก่อนทีจ่ะด าเนินการใดๆ จ าเป็น
จะต้องเจาะน ้าบาดาลเพื่อส ารวจดูว่าจะมีปริมาณน ้าเพียงพอให้เลี้ยงสัตว์ชนิดใดได้บ้าง เมื่อได้ปริมาณน ้าแล้ว จะได้30 

น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีฟาร์ม เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานและแจ้งให้แก่บุคลากรคณะทราบต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ฝ่ายบริหารควรจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดตั้งสถานีฟาร์มให้ครบถ้วน แล้วน าเสนอต่อบุคลากร ในเวที VM Meeting เพื่อเป็นการระดมข้อคิดเห็น 
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ข้อเสนอแนะและข้อมูลอื่นๆ จากบุคลากร จะเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะมีการเสนอขออนุมัติจัดตั้ง หรือด าเนินการ
ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.3 การน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน 5 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้า เรื่องการน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน 
โดยในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมและมีมติเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เห็นว่าหากร้านค้าสวัสดิการอยู่
ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลสัตว์ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม  การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
และมีเงื่อนไขว่าร้านค้าสวัสดิการยังคงสนับสนุนกิจกรรมหลักของคณะอย่างน้อย 5 กิจกรรม เช่น วันปีใหม่ วัน
สัมมนาบุคลากร วันสถาปนาคณะ  วันเกษียณอายุราชการ กิจกรรมการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นต้น  10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4 ขอขยายเวลาศึกษาต่อของ อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที ่ประชุมว่า ตามที่ที ่ประชุมได้มอบหมายภารกิจด้านการ
เจ้าหน้าที่ขอเอกสารที่ระบุว่า ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล เพื่อประกอบการ15 

พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ที่ส่งมาให้ด้วย ตาม
เอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/b9toz , https://kku.world/0qe4v  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้   
1. อนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 
2. ให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ ขอเอกสารหลักสูตร มคอ.2 /เล่มหลักสูตร เพื่อประกอบการ20 

พิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ และขอความเห็นจากคณาจารย์ในกลุ่มวิชา เพ่ือพิจารณาการขยายเวลาศึกษา
ต่อในรอบถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานการติดตามแผนการปฏิบัติการรอบ 6 เดือน  25 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการติดตามแผนการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566  ได้ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยอรัญ จันท์ลุน เสนอว่า แผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือนนี้ ข้อมูลไม่ตรงกับ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566  ซึ่งนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า เป็นการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 30 

ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเขียนรายงานตนเองของ EdPEx ซึ่งได้ส่งรายงานเล่มสมบูรณ์ให้คณะกรรมการประเมินในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปรับจาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เหลือ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานนี้ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  และขอไปตรวจสอบก่อนว่าการ

https://kku.world/b9toz
https://kku.world/0qe4v
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ปรับปรุงแผนปฏิบัติการนี้ ได้แจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะแล้วหรือไม่ ซึ่งจะได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุม
ครั้งต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.2 รายงานแผนการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 5 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานแผนการ
ด าเนินงานตามมาตการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งประกอบการด้วยการรายงานข้อมูล    
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ 2) ด้านผู้รับบริการ 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน และอีก 1 กลุ่มของโครงการ 
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/lcww5 , https://kku.world/z4umo 

ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ว่า  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนี้ ผู้บริหารคณะ ได้10 

จัดท าข้อตกลงด้านธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างคณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี   และระหว่างคณบดีกับ
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน  และจะขอความร่วมมือคณะกรรมการประจ าคณะลงนามร่วมกันด้วย โดยขอ
ความเห็นจากท่ีประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ความเห็นว่า การท าข้อตกลงด้านการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ของผู้บริหารทุกระดับสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและเห็นด้วยที่จะท าข้อตกลงธรรมภิบาล15 

ร่วมกับผู้บริหารคณะ 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
 4.3 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรับรอง การเสนอชื่อศิษย์เก่า20 

ดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกได้เสนอชื่อ  
น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์   
รายละเอียดประวัติตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/bxzo7 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  และขอให้ภารกิจที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าเอกสารประวัติต่างๆ ให้
เรียบร้อยก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย 25 

 
 4.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม น าเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มใช้เกณฑ์นี้ในปีประเมิน 2567 (1 มิถุนายน 
2566 – 31 พฤษภาคม 2567)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/fqcbq 30 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 
 

https://kku.world/lcww5
https://kku.world/bxzo7
https://kku.world/fqcbq
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 4.5 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม น าเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มใช้เกณฑ์นี้ในปีประเมิน 2567 (1 มิถุนายน 
2566 – 31 พฤษภาคม 2567)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/8fg8r ,  
https://kku.world/873ks ,  https://kku.world/f8ahr, https://kku.world/mlzbf  5 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์บางหัวข้อใหม่ดังนี้  
      ค่าร้อยละในเกณฑ์ข้อ 6.1.3 ให้เท่ากันทุกสายงาน   และข้อ 6.1.4 การร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
คือ งานพัฒนา ร้อยละ 15 การร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 5   
      - ระดับคะแนนงานพัฒนา  

  ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการหรือระดับช านาญงาน/ช านาญการ  10 

                 ระดับ 1 ค่าคะแนนอย่างน้อย 2 คะแนน 
                 ระดับ 2 ค่าคะแนนอย่างน้อย 4 คะแนน 
                 ระดับ 3 ค่าคะแนนอย่างน้อย 6 คะแนน 
                  ระดับ 4 ค่าคะแนนอย่างน้อย 8 คะแนน 
                 ระดับ 5 ค่าคะแนนอย่างน้อย 10 คะแนน 15 

 - ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ 
                 ระดับ 1 ค่าคะแนนอย่างน้อย 3 คะแนน 
                 ระดับ 2 ค่าคะแนนอย่างน้อย 6 คะแนน 
                  ระดับ 3 ค่าคะแนนอย่างน้อย 9 คะแนน 
                  ระดับ 4 ค่าคะแนนอย่างน้อย 12 คะแนน 20 

                 ระดับ 5 ค่าคะแนนอย่างน้อย 15 คะแนน 
 สมรรถนะของบุคลากร ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและให้เวียน

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศคณะ โดย 
      ทักษะด้านดิจิทัล ให้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น  
     ระดับ 1 เข้าทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 50  25 

      ระดับ 2 เข้าทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
     ระดับ 3 เข้าทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป       
     ระดับ 4 เข้าทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
     ระดับ 5 เข้าทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ให้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น 30 

      ระดับ 1 สามารถใช้ประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันและพูดประโยคสั้นๆ 
                       ใช้ค าที่คุ้นเคยหรือเนื้อหาที่เตรียมมาแล้วได้  
      ระดับ 2 สามารถแนะน าตัวเอง สื่อสาร แสดงความต้อการอย่างง่ายๆ และ 
                       สามารถอ่านและเขียนในหัวข้อที่สั้นและง่ายได้ 

https://kku.world/8fg8r
https://kku.world/873ks
https://kku.world/f8ahr
https://kku.world/mlzbf
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      ระดับ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และสามารถฟังเข้าใจ       
      ระดับ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และสามารถพูดได้ 
     ระดับ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่  4 ได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
 4.6 ขอจัดซื้อประตูตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า-ห้องสมุด 5 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการได้เสนอขอจัดซื้อประตูตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า 
จ านวน 1 รายการ ซึ่งได้แนบใบเสนอราคาเพื่อพิจารณาคู่เทียบ จ านวน 3 บริษัท เพื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุด และ
พบความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้ หม้อแปลงจ่ายไฟเสีย ตัวส่งสัญญาณแม่เหล็กและตัวจับสัญญาณแม่เหล็กเสีย สายไฟ
ขาดภายใน และต าแหน่งควรต้องติดตั้งใหม่ให้ห่างประตู  รายละเอียดตามเอกสารเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/tiuo0 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย  10 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดซื้อประตูตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า-ห้องสมุด โดยใช้งบประมาณปรับปรุง
ห้องสมุดและให้เปลี่ยนแปลงงบโครงการสหกิจศึกษาที่เหลือมาเพ่ิมเติม ในวงเงิน 144,450 บาท 

 
 4.7 ขอเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์เป็นวัสดุ 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ในส่วนของห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการ15 

คลินิกทางสัตวแพทย์ ได้รับงบประมาณในจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่นจ าลองสัตว์ เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติหัตถการคลินิกทาง
สัตวแพทย์ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพหุ่นจ าลองสัตว์จากครุภัณฑ์เป็นวัสดุ เนื่องจากทางบริษัทผู้จัดจ าหนา่ย
ไม่สามารถรับประกันรายการสินค้าให้ได้เนื่องจากเหตุผลและข้อจ ากัดการใช้ งาน อีกทั้ง หุ่นจ าลองจับเป็นวัสดุ
การศึกษาตามการจ าแนกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  รายละเอียดตามเอกสารเอกสาร
ประกอบการประชุม  https://kku.world/d508t  20 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงสถานะของหุ่นจ าลองสัตว์เพ่ือการฝึกหัตถการคลินิกทางสัตว
แพทย์ จากครุภัณฑ์เป็นวัสดุ เนื่องจากท าจากยางพารา ที่มีโอกาสเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2567 25 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งว่า ได้หารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย  ว่า 
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2566 จะระดมจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี งบประมาณ 2567 และจะให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2566 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ฝ่ายแผนของคณะ ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะ
น าเสนอในวันที่มีการระดมความเห็น จะได้ข้อมูลที่ต้องการและตรงประเด็น 30 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

https://kku.world/tiuo0
https://kku.world/d508t
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5.2   การติดตามความคืบหน้าในการท ากิจกรรมของคณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
 1) ในช่วงเดือนเมษายน 2566 คณะมีกิจกรรมที่ส าคัญๆ อย่างน้อย 2 กิจกรรม เช่น วันที่ 21 

เมษายน 2566 ได้เชิญวิทยากรจากทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรยายเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ EdPEx และวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะได้จัดกิจกรรม VM meeting  ซึ่งบุคลากรมีความคาดหวังว่า  5 

ทั้ง 2 กิจกรรม จะมีรายงานสรุปสาระส าคัญให้บุคลากรได้รับทราบ  
  2) ประเด็นเรื่อง VM talk ที่สื่อสารมายังบุคลากร ยังไม่ชัดเจนว่าผู้บริหารต้องการสื่อสารผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือสื่อสารกิจกรรมที่จะเกิดในอนาคต   
  3) การไปลงนาม MOU ที่ฝรั่งเศส กับ สปป.ลาว จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีความคืบหน้าเป็น

อย่างไร 10 

   ประธาน แจ้งว่าการสื่อสารผ่านทาง VM talk  ได้น าเสนอไปตามพันธกิจของคณะที่เกิดขึ้น
ในช่วงดังกล่าว เพ่ือให้บุคลากรทราบกิจกรรมของคณะ โดยได้สื่อสารให้บุคลากรทราบผ่านอีเมลและในกลุ่มไลน์ของ
คณะด้วย   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งว่า ในส่วนของที่ไป  MOU กับ สปป.ลาว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งจะน าเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป   15 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 
 

  (นางสมบัติ แสงพล) 25 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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